

นักศึกษา ทีม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ V.2 คว้ารางวัลชมเชย การประกวด RDPB Camp รุ่นที่ 12



ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ที่ปรึกษาโครงการ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทีม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ V.2 เข้าร่วมพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดผลงานเยาวชนอาสาสมัครต่อพระราชดำริ ภายใต้หัวข้อ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คว้ารางวัลชมเชย (ด้านความคิดสร้างสรรค์) จากการเข้าร่วมประกวดโครงการค่ายเยาวชนรุ่นงานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 12 ในผลงานชื่อ “โครงการ LPRU พอเพียงเพราะเพียงพอ”

โดยนักศึกษาสมาชิกทีม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ V.2 ประกอบด้วย นายอนาวิล สุราษฎร์ นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายวิวัฒน์ นุบุรีจันทร์ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ นางสาวรัตติมา บุตรชานนท์ และ นางสาวอรนุช จันทราปรีชากุล นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ได้ร่วมกันวางแผนการดำเนินโครงการโดยนำกระบวนการคิดตามแนวทางการพัฒนาทักษะ soft skill เข้ามาใช้ในการพัฒนาโครงการครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนักศึกษาสมาชิกของทีม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ V.2 จะได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประกวดโครงการ RDPB Camp ครั้งนี้ ไปพัฒนาและต่อยอดโครงการอื่น ๆ ต่อไป



ม.ราชภัฏลำปาง จับมือ GISTDA เตรียมใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพิ่มขีดความสามารถด้านวิชาการและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย อาจารย์เทวฤทธิ์ วิญญา และ ผศ.อัญชิชา รุ่งแสง อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงาน อว.ส่วนหน้า จ.ลำปาง ร่วมประชุมกับ นางสาวปรารถนา ปรีชา วงศ์ษา ผู้อำนวยการเครือข่ายองค์ความรู้ และนายอมรชัย ประกอบยา นักวิชาการฝึกอบรม จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ณ ห้องประชุมทองอุไร ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อร่วมมือวางแผนพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาบัณฑิตรูปแบบ Credit Bank ด้านการจัดการภัยพิบัติ การจัดการพื้นที่เกษตรด้วยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Drone) นอกจากนี้ยังได้มีการหารือแผนงานพัฒนาบุคลากรให้กับหน่วยงานท้องถิ่นและเครือข่ายพันธมิตรเอกชนในพื้นที่ จ.ลำปาง เพื่อผลักดันหลักสูตร Life Long Learning (LLL) ให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยถือเป็นการติดตามการดำเนินงานหลังจากที่ GISTDA และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ลงนามใน MOU ร่วมกัน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา



สาขาวิชาดนตรี ม.ราชภัฏลำปาง เปิดเวทีการแสดงดนตรีในโครงการ GRADUATION RECITAL 2022



รศ.วิไลลักษณ์ พรหมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีการแสดงดนตรี ในโครงการ GRADUATION RECITAL 2022 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมอาหารโรจน์ อาคารอาหาร โรงงานหัตถ์ มหวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี นายไพฑูริย์ ใฝ่ไพโรจน์ ประธานนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี รุ่นที่ 18 กล่าวรายงาน

การจัดโครงการดังกล่าวเป็นการแสดงความสามารถของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี ชั้นปีที่ 4 ที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้และทักษะที่ได้เรียนมาทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติมาใช้ในการจัดการแสดงแบบสถานการณ์จริง ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รู้จักการเรียนรู้แบบบูรณาการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพด้านดนตรีในอนาคต



สาขาวิชาการจัดการ ม.ราชภัฏลำปาง จัดเวิร์กช็อปการสื่อสารการตลาดออนไลน์

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง Content เพื่อสื่อสารการตลาดออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน” ณ ห้องประชุมชมพูนุช 1A ชั้น 4 อาคารบริการวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุริยา พลละคร และคุณณัฐพล ฉัตรยาลักษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารการตลาดและการผลิตสื่อออนไลน์ เป็นวิทยากร และมีนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทุกชั้นปีเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว

ในการนี้ ผศ.ดร.พอใจ สิงหนะตร ประธานสาขาวิชาการจัดการ เปิดเผยว่า สาขาวิชาการจัดการได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อตามความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองในการเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นวัตกรรม และพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง Content เพื่อสื่อสารการตลาดออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการพัฒนาทักษะนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ร่วมกันจัดขึ้นตามความสนใจในประเด็นต่าง ๆ ของตนเอง ภายใต้การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการบูรณาการศาสตร์บริหารธุรกิจที่จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2565 ซึ่งมี ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช เป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาดังกล่าว





นายปรีชา ไชโย
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี



ผศ.ดร.พงษ์สวัสดิ์ อำนางกิจกร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ



นายวีระชัย รัตนวงศ์
หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์



ผศ.ดร.ณัฐกฤษณ์ ธรรมกวีวงศ์
อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

งานเกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คะนิงน้า

LAMPANG RAJABHAT UNIVERSITY

23 กันยายน 2565



รศ.ดร.นุญทวรรณ วัฒน
อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ



ผศ.ภาณุวัฒน์ ชัยชนะ
อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์



ผศ.เอื้องพร พุฒิมวงค์
อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ฯ



ผศ.สมศักดิ์ ศรีสวการย์
อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์





**พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2563**

วันที่ 26 ธันวาคม 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่



**การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
ประจำปีการศึกษา 2565**

STEP 1 คุณสมบัติผู้ยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

1. นักศึกษาชายที่มีอายุครบ 20 ปี หรือเกิดในปี พ.ศ. 2545
2. เป็นผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (รด.)
3. เป็นผู้ที่ย้ายมาจากสถานศึกษาอื่น

STEP 2 เอกสารหลักฐาน

1. แบบฟอร์มการผ่อนผันทหาร จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาใบสำคัญ สด.9 จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาใบสำคัญ สด.35 จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
7. สำเนาหนังสือรับรองสถานศึกษา จำนวน 2 ฉบับ

*****รับรองลายมือชื่อในเอกสารทุกฉบับด้วยปากกาสีน้ำเงิน*****

STEP 3

ให้นักศึกษา Scan QR Code
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
พร้อมแนบหลักฐาน
ส่งเอกสารที่ห้องพยาบาล
กองพัฒนานักศึกษา
ตั้งแต่วันที่ - 13 มกราคม 2566




**LC LPRU
EXIT EXAM 2022**

การอบรมเตรียมสอบ และทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษแบบออนไลน์
(English Exit-Examination)

**โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ได้จัดการอบรมเตรียมสอบ และวัดระดับความรู้ให้กับ**

1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 ปี (ครุศาสตรบัณฑิต)
รหัสนักศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย 61
2. นักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี (หลักสูตรปกติ)
รหัสนักศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย 62
3. นักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี (หลักสูตรเทียบโอน)
รหัสนักศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย 64

**ลงทะเบียนอบรมและสมัครสอบผ่านช่องทาง
www.lc.lpru.ac.th/exit-exam**

หรือ  **ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป**

**นักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม
จะได้รับโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ TOEIC เสมือนจริงด้วย
(Online Self-Practice Test Program)**

LAMPANG RAJABHAT UNIVERSITY



งานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

**แจ้งการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง**

ตามที่ บริษัท เค.ที เทคโนโลยีคอลลิจฟพลาย จำกัด
จะดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
จึงกำหนดการดับกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย

วันที่ 17 กันยายน 2565
เวลา 08.30-13.00 น.

จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันและขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี



ห้ามสูบบุหรี่

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศเป็นมหาวิทยาลัย
ปลอดบุหรี่ **100%**

ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 2,000 บาท



มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศเจตนารมณ์
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย
รวมไทยต้านโกง